
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ครั้งที่ ๓๐ 

วันพุธที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรฐัสภา 

________________ 
 
 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายอนุรักษ์  จุรีมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบสี่ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนเทศบาล
ต าบล เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  
 
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๓๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย      
จังหวัดชุมพร     ๒๖  หน่วย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช    ๕๐  หน่วย 
จังหวัดพัทลุง     ๔๘  หน่วย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี     ๓๕  หน่วย 
จังหวัดสงขลา     ๓๕  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน    
จังหวัดนราธิวาส     ๑๓  หน่วย 
จังหวัดปัตตานี     ๑๕  หน่วย 
จังหวัดยะลา     ๑๓  หน่วย 

 

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค ์  
ส่วนราชการในพระองค ์     

 มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไมส่งักัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใตก้ารควบคุมดูแลของนายกรฐัมนตรี   

๑. ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
   ๒. ส านักงานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ผลการพิจารณา 
มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ๗,๐๗๙,๙๑๒,๗๐๐ บาท   
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร    ๒๖  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๕๐  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง    ๔๘  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ๓๕  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา    ๓๕  หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ในประเด็น

ต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
ไม่มีประเด็นสอบถามของคณะกรรมาธิการ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อย่างเพียงพอ ร้อยละ ๓๕ ต่อ

รายได้สุทธิของรัฐบาล ตามเป้าหมายชองการกระจายอ านาจ โดยให้น้ าหนักที่ท้องถิ่นขนาดเล็ก  
ในชนบทห่างไกล ที่มีงบประมาณน้อย เช่น เทศบาลต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งนี้ เพ่ือ
กระจายการพัฒนาไปสู่พ้ืนที่ชนบทต่าง ๆ อย่างเท่าเทียม 

- ส านักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาค าขอรับจัดสรรงบประมาณของ
ท้องถิ่น ควรพิจารณาตามล าดับความส าคัญที่แต่ละท้องถิ่นได้ระบุไว้ตามค าขอ 

- ควรมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีการจัดเก็บภาษีและมีรายได้ที่เพียงพอ 
ทั้งนี้ ต้องด าเนินการควบคู่กบัการจัดสรรงบประมาณจากรัฐใหเ้พียงพอ เพื่อท าให้ท้องถิ่นมีความเขม้แขง็  

- พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการเกษตร การท่องเที่ยว  
และการค้า ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและประชาชน แต่ยังคงมีปัญหาที่ส าคัญ คือ น้ าท่วม 
น้ าแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ท้องถิ่นควรให้
ความส าคัญกับการบริหารจัดการน้ า การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
ขยะ และปัญหามลพิษ รวมทั้ง ควรได้รับงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

   
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน   ๑,๕๓๐,๒๔๔,๔๐๐ บาท  
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส    ๑๓  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดปตัตานี    ๑๕  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดยะลา    ๑๓  หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดนในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
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ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบรายละเอียดโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบูรณาการรว่มกับเทศบาลต าบลภาคใต้

ชายแดน และการน าองค์ความรู้ไปแก้ปัญหาในพ้ืนที่อย่างไร 
- ขอทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 

และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ อย่างไร  
- ขอทราบรายละเอียดการจัดเก็บรายได้ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลภาคใต้ชายแดน ก่อนการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลังการประกาศใช้ พร้อมทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลเกาะแต้ว จังหวัดสงขลา ชี้แจงว่า รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไปที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
ตามสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้อายุ และแนวทางการเพ่ิมรายได้ของเทศบาลต าบลเพ่ิมขึ้นสอดคล้อง
กับภารกิจการด าเนินงาน ซึ่งปัจจุบันงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหา  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลปริก จังหวัดสงขลา ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางลดความเหลื่อมล้ า
รายจ่ายงบลงทุนของในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาล
ต าบล หากในพ้ืนที่เทศบาลต าบลภาคใต้ชายแดน มีงบลงทุนไม่ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท จัดสรร
งบประมาณให้ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป และการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลปริกประสบปัญหาด้านงบประมาณที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจ านวน ๑๙ ล้านบาท ขาดไปจ านวน ๔ แสนกว่าบาท แบ่งออกเป็นรายการค่าอาหาร
กลางวัน ขาดงบประมาณจ านวน ๘๒ คน และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ขาดงบประมาณ 
จ านวน ๒๐ คน  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เทศบาลต าบลพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน  
จ านวน ๔ จังหวัด สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจในพื้นที่เพิ่มขึ้น  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลท่าสาป จังหวัดยะลา ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางลดความเหลื่อมล้ า
รายจ่ายงบลงทุนของในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน จ านวน ๑๐ ล้านบาท และประสบ
ปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับภารกิจ จ านวน ๒ ล้านบาท ประกอบด้วย การแก้ปัญหาน้ าท่วม 
ในพ้ืนที่และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในพ้ืนที่ในปี ๒๕๖๘ และการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏยะลา ในโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเทศบาลต าบลท่าสัก สามารถสร้างรายได้ 
ให้กับพื้นที่ 

- เทศบาลต าบลต้นไทร ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางลดความเหลื่อมล้ ารายจ่ายงบลงทุนของ 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน จ านวน ๑๐ ล้านบาท และประสบปัญหาด้านงบประมาณ 
ไม่เพียงพอกับภารกิจ จ านวน ๕ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าอาหารกลางวัน และเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และคนพิการ  
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักงบประมาณ ควรส่งเสริมโครงการสร้างรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบล

ภาคใต้ชายแดน และควรจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประมง การเกษตร 
ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลภาคใต้ชายแดน และควรให้ความส าคัญการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  

- ส านักงบประมาณ ควรบริหารงบประมาณเพ่ือลดความเหลื่อมล้ ารายจ่ายงบลงทุนของในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลพ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาลต าบล หากในพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลภาคใต้ชายแดน มีงบลงทุนไม่ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท เช่น งบลงทุนของเทศบาลต าบล 
จ านวน ๓ ล้านบาท ควรจัดสรรงบประมาณ ๗ ล้านบาท ให้ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนต่อไป  

-  เทศบาลต าบล พ้ืนที่ภาคใต้ชายแดน ควรขอรับจัดสรรงบประมาณของผู้ ว่า  CEO  
อีก ๑ ช่องทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน และเทศบาลต าบลพ้ืนที่ภาคใต้
ชายแดน สามารถใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานมาเบิกจ่ายตามภารกิจแก้ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป   

 
มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค ์  
ส่วนราชการในพระองค์    ๘,๔๗๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด     -   บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส่วนราชการในพระองคใ์นประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบว่ามีแผนการปรับลดอัตราก าลังพลของนายทหารชั้นนายพลโดยให้เกษียณอายุ

ราชการก่อนก าหนดหรือไม่ อย่างไร 
- กรณีที่ได้รับงบประมาณลดลงแต่มีจ านวนบุคลากรที่ เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๘ ขอทราบว่า 

จะสามารถใช้งบประมาณเพื่อด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายได้หรือไม่ 
- ขอทราบว่ากรณีที่มีการโอนกรมทหารราบที่ ๑๑ ไปอยู่ในส่วนราชการในพระองค์ ในการดูแล

อาคารต่างๆอยู่ในส่วนราชการในพระองค์หรือไม่ อย่างไร 
- ขอทราบผลการด าเนินงานตามภารกิจของคณะองคมนตรี และในการถวายความสะดวก 

ความปลอดภัยได้มีการประสานกับหน่วยงานอื่นล่วงหน้ากี่วัน และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน
อย่างไร 

- เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณขอทราบปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้เพียงร้อยละ ๕๐ และในกรณีที่ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้นขอทราบว่างบประมาณเพียงพอหรือไม่  
และมีการใช้เงินนอกงบประมาณมาสมทบหรือไม่ อย่างไร 

- ขอทราบรายละเอียดกรณีที่ไม่มีการเบิกจ่ายเงินทูลเกล้าถวาย และเงินปีถวายพระบรมวงศานุวงศ์ 
- ขอทราบว่างบประมาณได้จ าแนกให้กับหน่วยงานหลัก ได้แก่ ส านักงานองคมนตรี ส านัก

พระราชวัง และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ อย่างไร และขอทราบว่าข้าราชการ
ในพระองค์พ้นจากต าแหน่งมีจ านวนกี่รายและรับใหม่จ านวนกี่ราย 
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- ขอทราบว่าตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ การท างานของบุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่วันละกี่ชั่วโมง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
งบประมาณ ๔,๕๖๕ ล้านบาท ส านักงานองคมนตรีงบประมาณ ๑๔๐ ล้านบาท และหน่วย

บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ๓,๗๖๙ ล้านบาท ในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากมีจ านวนบุคลากรเพิ่มขึ้นในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์โดยมีการบรรจุ
บุคลากรใหม่ทดแทนบุคลากรเดิมที่พ้นจากต าแหน่ง และในตัวชี้วัดที่มีการเพ่ิมขึ้นน ามาจากผลงานจริง
รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนน ามาก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัด 

- ในการประชุมองคมนตรีมีการประชุมเป็นประจ าในวันอังคาร ส่วนในเรื่องลูกจ้างประจ า
จ านวน ๑๓ คน อยู่ในส่วนงานของส านักพระราชวัง 

- ในส่วนเงินปีชี้แจงว่าจะเป็นงบประมาณในส่วนของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ ที่ได้รับลดลงได้จ าแนกให้กับหน่วยงานหลัก คือ ส านัก

พระราชวัง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส่วนราชการในพระองค์มีการขอรับงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งมีความใกล้เคียง 

กับองค์การมหาชนกับรัฐวิสาหกิจ จึงควรมีการท ารายงานประจ าปีผลการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับ
องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ 
ได้มากยิ่งขึ้น 

- ในการจ้างงานบุคลากรของส่วนราชการในพระองค์ควรค านึงถึงสิทธิทางด้านแรงงาน 
โดยก าหนดชั่วโมงการท างานให้มีความเหมาะสมและพิจารณาภาระงานขององคมนตรีโดยค านึงถึง
สุขภาพเป็นหลัก 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นางสาวศศินันท์  ธรรมนิฐินันท์ กรรมาธิการ ขอรายละเอียดอัตราก าลังของนายต ารวจราช

องครักษ์ในพระองค์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ และขอทราบข้อมูลปัญหาการ
ลาออกของนายต ารวจราชองครักษ์ในพระองค์เป็นอย่างไร 

- นายวิจักขณ์ฤทธิ์  จิวจินดา กรรมาธิการ ขอรายละเอียดการปฏิบัติภารกิจขององคมนตรี
จ านวนงานต่อท่าน จ านวนงานถวายฎีกาและการถวายงานพระองค์ และขอรายละเอียดการประชุม 
ขององคมนตรีมีจ านวนกี่ครั้งและมีการเข้าประชุมจ านวนกี่ครั้ง 

- นางสาวรักชนก  ศรีนอก กรรมาธิการ ขอรายละเอียดสิทธิประโยชน์ขององคมนตรี 

- นายพชร  จันทรรวงทอง เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขอรายละเอียดข้อมูล 
ของลูกจ้างประจ า จ านวน ๑๓ คน ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานใด 
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 มาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี   
 ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม 
 การทุจรติในภาครัฐ     ๓๘๓,๙๘๔,๖๐๐ บาท 
 ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- การสอบสวนด าเนินคดีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.) กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าว มีประเด็นค าถามดังนี้ 
๑. ได้มีการเรียกทหารที่เป็นผู้เก็บตัวอย่างข้าวของคณะท างานมาท าการสอบสวน

หรือไม่ และมีการเก็บตัวอย่างข้าวแต่ละกองเป็นจ านวนเท่าใด ใช้มาตรฐานใดเป็นเกณฑ์ในการเก็บ
ตัวอย่างหรือไม่ 

๒. ในการสอบสวนด าเนินคดีของ ป.ป.ท. กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
รับจ าน าข้าว ได้มีการสอบสวนคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่เป็นผู้รับจ้าง
ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวจากส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เกือบ ๑๐,๐๐๐ ตัวอย่าง หรือไม่  
และบุคลากรที่มาตรวจข้าวมีประสบการณ์มากน้อยเพียงใด หรือเคยขอหลักฐานการเป็นพนักงาน  
ของคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือไม่ รวมทั้ง มีประสบการณ์ในการตรวจ
ข้าวกี่ปีและเป็นผู้มีใบรับรองให้ตรวจสอบคุณภาพข้าว จากส านักมาตรฐานสินค้าน าเข้าส่งออก  
กรมการค้าต่างประเทศ หรือไม่ 

๓. ในการสอบสวนด าเนินคดีของ ป.ป.ท. กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
รับจ าน าข้าว ได้มีการเรียกหรือเชิญองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์  และองค์การตลาด 
เพ่ือเกษตรกร ให้ส่งพยานหลักฐานใด ที่น ามากล่าวหาว่าหัวหน้าคลังสินค้าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
นอกเหนือจากการใบแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ 

๔. ในการสอบสวนด าเนินคดีของ ป.ป.ท. กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 
รับจ าน าข้าว หลังจากได้รับทราบว่าข้าวสารในสต๊อคของรัฐมีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐาน หน่วยงาน 
ได้มีการเข้าไปเก็บตัวอย่างข้าวหรือตรวจสอบคุณภาพข้าวซ้ าหรือไม่ 

๕. ป.ป.ท. ได้มีการขอให้คณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
ส่งตัวอย่างข้าวทั้งหมดที่พบว่ามีคุณภาพไม่ตรงตามมาตรฐานให้กับหน่วยงานหรือไม่ 

๖. ป.ป.ท. ได้ขอตัวอย่างข้าวจากคณะท างานรับส่งและเก็บรักษาตัวอย่างข้าวที่เก็บ
รักษาไว้ ตัวอย่างละ ๑ ถุง มาตรวจสอบซ้ าหรือไม่ 

๗. เหตุใดเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งจากองค์การคลังสินค้า และองค์การตลาด 
เพ่ือเกษตรกร ว่าหัวหน้าคลังไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจคุณภาพข้าว จึงยังคงกล่าวหาหัวหน้าคลัง 
ว่ามีพฤติการณ์หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และมีพยานหลักฐานใดที่กล่าวหาว่าหัวหน้าคลังกระท าการใด
ที่มีเจตนาในการกระท าความผิดตามข้อกล่าวหา 

๘. หน่วยงานได้มีการสอบสวนหรือไม่ว่าข้าวที่เสื่อมคุณภาพเกิดจากสาเหตุใดบ้าง 
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๙. มีการสอบสวนหรือไม่ว่าโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลนั้น สัญญาว่าจ้างผู้ตรวจ
สอบคุณภาพข้าวได้ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพ 
ตามธรรมชาติของข้าวไว้ในทุกสัญญา 

๑๐. หน่วยงานได้มีการสอบสวนว่าข้าวสารที่เหลือในสต๊อคของรัฐบาลได้มีการจัดเกรด
ข้าวสารเป็น A B และ C ก่อนน าออกประกาศขาย ซึ่งเป็นวิธีการขายข้าวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน  
เพราะเดิมเป็นการขายข้าวแบบเหมาคลัง  

๑๑. การขายข้าวแบบจัดเกรดและการขายข้าวแบบเหมาคลัง การขายข้าววิธีการใด 
ที่จะท าให้รัฐเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า และการขายข้าววิธีใดจะท าให้รัฐได้มากกว่า 

๑๒. ตามที่ปรากฏในสื่อ ว่าข้าวสารที่มีการเก็บไว้มากกว่า ๑๐ ปี ที่คลังจังหวัดสุรินทร์ 
สามารถน าออกมาขายได้โดยไม่มีการจัดเกรดข้าว ในราคาเฉลี่ยตันละ ๑๘,๐๐๐ บาท ในการสอบสวน
ด าเนินคดีของ ป.ป.ท. กับผู้ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานได้น าข้อมูลมาพิจารณาเปรียบเทียบกับการขายข้าว
แบบจัดเกรดหรือไม่ ว่าการขายข้าวแบบเหมายกคลังจะท าให้ขายข้าวได้ในราคาที่สูงกว่าการขายข้าว
แบบจัดเกรด ในจ านวนที่แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 

๑๓. หน่วยงานได้มีการสอบสวนหรือไม่ว่าการตรวจ DNA ข้าวหอมมะลินั้น มิได้ถูก
ก าหนดไว้ในสัญญา 

๑๔. หน่วยงานได้มีการสอบสวนหรือไม่ว่ามาตรฐานข้าวที่น ามาใช้ในการตรวจสอบ
ข้าวสารในสต๊อคของรัฐ เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจสอบข้าวใหม่ที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ 
เช่นเดียวกับการตรวจสอบข้าวเก็บในคลังสินค้า และเมื่อจะน าข้าวสารในสต๊อคของรัฐไปเพ่ือการค้า  
ก็ต้องน าไปปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๑๕. หน่วยงานได้มีการสอบสวนหรือไม่ว่าข้าวสารที่อยู่ในสต๊อคของรัฐบาล ณ วันที่   
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๘.๕ หรือไม่ 

๑๖. หน่วยงานได้มีการสอบสวนหรือไม่ว่าภายหลังวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ได้มีค าสั่งให้ปิดโกดังเก็บข้าวของรัฐบาล ท าให้ข้าวสารที่เก็บไว้ในโกดังไม่ได้มีการรมยาตามก าหนด 
ที่จะต้องมีการรมยาเพื่อป้องกันมิให้ข้าวสารเกิดความเสียหาย 
 - งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรมากขึ้น พบว่ามีการน าไปใช้ในรายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีการผูกพันงบประมาณถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๐ สอบถามว่า
อาคารสิ่งก่อสร้างเดิมเป็นอย่างไร และเป็นการด าเนินการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
 - แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในโครงการสร้างจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (เอกสารงบประมาณ หน้า ๓๐๓) สอบถามว่าการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลเป็นอย่างไร รวมทั้งมีตัวชี้วัดอย่างไร และประชาชนมีค่านิยม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และมีทัศนคติเป็นอย่างไร 
 - โครงการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (เอกสารงบประมาณ หน้า ๓๐๘) สอบถามว่า  
การระบุตัวชี้วัด สัดส่วนกระบวนการด าเนินคดีทุจริตต้องขอขยายระยะเวลาเกินก าหนดกว่ากรอบ
ระยะเวลาปกติ ทั้งหมดไม่เกิน ร้อยละ ๒๐ รายละเอียดเป็นอย่างไร 
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 - สอบถามรายละเอียดโครงการจัดท าระบบดิจิทัลส าหรับการประเมินความเสี่ยงทุจริต 
ขนาดใหญ่  
 - ป.ป.ท. และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  
มีความชัดเจนในการแบ่งภารกิจงานอย่างไร ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 - หน่วยงานมีอ านาจเกี่ยวกับกลไกการด าเนินการกรณีบุคคลที่ร่วมขบวนการทุจริตมาให้ข้อมูล
ต่อหน่วยงานและจะท าให้ได้รับสิทธิในการลดโทษ หรือไม่ โดยหากหน่วยงานมีอ านาจดังกล่าว มีปัญหา 
และอุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ อย่างไร 
 - หน่วยงานมีการบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบสวนด าเนินคดีของ ป.ป.ท. กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ 

รับจ าน าข้าว หน่วยงานขอตอบเป็นเอกสาร 
- ประเด็นการขอรับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ชี้แจงว่า ส านักงาน ป.ป.ท. มีการก่อตั้ง

ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยหน่วยงานมีการเช่าอาคารส านักงานของเอกชนมาโดยตลอด และในแต่ละปี
จะต้องเสียค่าเช่า ประมาณ ๔๑ ล้านบาท หน่วยงานจึงเห็นว่าควรมีอาคารส านักงานเป็นของตัวเอง  
ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนพ้ืนที่จากกรมธนารักษ์และมีแบบแปลนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

- ประเด็นระบบการประเมินความเสี่ยง เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  
โดยหน่วยงานมีความพยายามในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น การสกัดกั้น  
การทุจริตในโครงการใหญ่ 

- ขอบเขตการท างานของส านักงาน ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. ชี้แจงว่า หากกรณีเป็นเรื่องอ านาจ
หน้าที่ในการพิจารณาคดีทุจริต จะเป็นอ านาจของ ป.ป.ช. แต่ ป.ป.ท. สามารถรับส านวนคดีมาจาก 
ป.ป.ช. ได้ ดังนั้น อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานเกี่ยวกับคดีการทุจริต คือ หากเป็นคดีจะเป็นคดีที่ ป.ป.ท.  
รับมาจาก ป.ป.ช. โดยตรง และหากเป็นการตรวจสอบ ในมิติของปัญหาความเดือดร้อนหรือมิติของการ
ไม่ปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหรือระเบียบ ป .ป.ท. มีอ านาจในการตรวจสอบและส่งเรื่องไปยัง
นายกรัฐมนตรี รวมทั้งการส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช. หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องด าเนินคดี 

- ประเด็นกฎหมายรองรับกรณีบุคคลที่ให้การหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินคดี
ทุจริต ชี้แจงว่า ป.ป.ท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการด าเนินการดังกล่าว โดยปัจจุบัน
หน่วยงานมีการด าเนินการโดยใช้กลไกของกฎหมายในกรณีที่บุคคลให้การเป็นประโยชน์ จะถูกกันไว้
เป็นพยาน โดยมีเงื่อนไขคือบุคคลนั้นต้องมีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

- ประเด็นโครงการสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันการทุจริต ดังนั้น การปลูกจิตส านึกจึงเป็นงานหลักของหน่วยงาน  
โดยมีการขับเคลื่อนหน่วยงานกว่า ๔๐๐ หน่วย ให้ผ่าน ITA ที่ ป.ป.ช. ก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม
ความรู้ให้กับประชาชน 
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- หน่วยงานมีการด าเนินงานตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน 
โดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่สามารถเข้าไปดูแลผู้ที่ให้การเป็นประโยชน์ 
ได้อย่างสมควร ดังนั้น จึงมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีบุคคลที่ให้การเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี  

ที่หน่วยงานมีการบังคับใช้ และมีปัญหาหรืออุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 
๒. ผลลัพธ์การด าเนินการเกี่ยวกับการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดี 

เทียบกับจ านวนคดีของหน่วยงาน มีกรณีจ านวนกี่เรื่อง 
 
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ๑๘๓,๒๗๖,๐๐๐ บาท 

ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท 

สรุปประเด็นการพิจารณาของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- งบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรมากขึ้น ซึ่งมีการเพ่ิมงานในส่วนของครุภัณฑ์ที่เป็นด้าน

ความมั่นคง เห็นว่าหากหน่วยงานมีระบบและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี จะส่งผล ให้เกิดประโยชน์ 
แก่หน่วยงานอื่น ๆ ด้วย 

- ประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด หน่วยงานมีการบูรณาการการท างานกับกระทรวงยุติธรรม
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) อย่างไร 

- กรณี UN Special Rapporteur มีข้อสงสัยที่เชื่อได้ว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการ
ท าธุรกรรมทางการเงินที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธ หน่วยงานได้มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว
ผลเป็นอย่างไร 

- บทบาทของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กับการจัดการ call center 
เห็นว่าหากหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในประเด็นดังกล่าว จะท าให้การอายัดบัญชีเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  

- ร่างกฎหมายที่ ปปง. ก าลังจะมีแผนการด าเนินงาน มีความคืบหน้าอย่างไร  
- หน่วยงานมีแนวทางในการป้องกันเหตุการฉ้อโกงออนไลน์ และการฉ้อโกงในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไร 
 - นโยบายฟรีวีซ่า ที่ท าให้ชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยไดง้่ายมากขึ้น สอบถามว่าหน่วยงาน
มีแนวทาง หรือกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบการท าธุรกรรมของชาวตา่งชาติที่มพีฤติการณ์
น่าสงสัย 
 - หน่วยงานมีอ านาจในการออกกฎหมาย เกี่ยวกับการที่ชาวต่างชาติมีพฤติการณ์น่าสงสัย
เกี่ยวกับการใช้เงินที่มากกว่าควรจะเป็น ให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลมายัง ปปง. โดยหากมีกฎหมาย
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ดังกล่าว ขอข้อมูลจ านวนชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยดังกล่าวและหน่วยงานด าเนินการอย่างไร  
รวมทั้ง หน่วยงานมีอ านาจในการขอความร่วมมือโดยส่งข้อมูลไปยังสถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ในการตรวจสอบข้อมูลชาวต่างชาติที่มีพฤติการณ์น่าสงสัยได้หรือไม่  
 - จากผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ระบุว่ามีการยึดและอายัดทรัพย์ 
จ านวน ๑๕๓ ค าสั่ง สอบถามว่าจากจ านวนค าสั่งดังกล่าวเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติจ านวนกี่คน 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ประเด็นการประกาศบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หน่วยงานขอส่งเป็นเอกสาร 
- ประเด็นการกระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ

จ านวนน้อย แต่หน่วยงานมีผลการด าเนินการในด้านการปราบปรามอย่างชัดเจน หน่วยงานขอส่ง  
เป็นเอกสาร 

- ประเด็นยาเสพติด การด าเนินการตามความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ปัจจุบันกฎหมาย
ฟอกเงินมีบทบัญญัติส่งในการด าเนินการ ซึ่งก าหนดว่า หากด าเนินการตามกฎหมายอื่นแล้วไม่เป็นผล 
ให้ใช้กฎหมายฟอกเงิน และคณะกรรมการ ปปง. ได้มีการออกระเบียบมารองรับ  โดยมีกระบวนการ
ท างานที่ชัดเจน นอกจากนี้ มีการบูรณาการการท างานกับ ป.ป.ส. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ในการปราบปรามยาเสพติด  

- ประเด็นกองทุน ปปง. เป็นเงินนอกงบประมาณ โดยมีที่มาจากทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน
ครึ่งหนึ่งจะน าเขา้กองทุน ยกเว้นกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รายละเอียดของกองทุน หน่วยงานขอจดัสง่
เป็นเอกสาร 

- ประเด็นการท าธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย จ านวน ๕ แห่ง ที่มีข่าวปรากฏว่า
สนับสนุนการด าเนินการของรัฐบาลเมียนมาร์ ชี้แจงว่า บทบาทของ ปปง. คือการก ากับดูแลสถาบัน
การเงิน การรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยหน่วยงานได้ประสาน 
กับธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าว 

- ประเด็น call center เป็นความผิดมูลฐานในหน้าที่ของ ปปง. โดยเป็นความผิดเกี่ยวกับ 
การฉ้อโกงประชาชน ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากกฎหมายฟอกเงินแล้ว ยังมีกฎหมายป้องกัน  
และปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลย ี 

- ประเด็นร่างกฎหมายที่ ปปง. มีแผนในการด าเนินงาน คือ กฎหมายป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับการก่อการร้าย และการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยรายละเอียดหน่วยงานขอจัดส่งเป็นเอกสาร 

- ประเด็นการยึด อายัด ทรัพยส์ิน จากการกระท าความผิดฐานฉ้อโกงหรอืพนันออนไลน ์ชี้แจงวา่ 
หน่วยงานอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมาย โดยก าหนดมาตรการในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างทันท่วงที 
ซึ่งในทางปฏิบัติตามกฎหมายฉบับปัจจุบันมีหลายกระบวนการและใช้ระยะเวลายาวนาน  

- ประเด็นการด าเนินการกรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย หน่วยงานมีมาตรการในการ
ตรวจสอบในฐานะผู้ก ากับดูแลสถาบันการเงิน โดยเมื่อมีการเปิดบัญชีเพ่ือท าธุรกรรม กรณีธุรกรรม 
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือการโอนเงินเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะมีการส่งข้อมูลมายัง ปปง.  
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 ๑๑   
  

ซึ่งมาตรฐานสากลได้ก าหนดว่า ปปง. ซึ่งมีข้อมูล จะต้องด าเนินการตรวจสอบ และต้องอาศัยหน่วยงาน
ในการปราบปราม และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการด าเนินการกับผู้กระท าความผิด 

- ประเด็นการขยายผลการท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยงานมีการตั้งตัวชี้วัด 
ในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดรายส าคัญ และใช้มาตรการในการประกาศบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง 
เพื่อให้ธนาคารพาณิชยไ์ด้เฝ้าระวัง กว่า ๔๐,๐๐๐ รายชื่อ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอเอกสารว่า หน่วยงานมีอ านาจในการออกกฎหมาย 

เกี่ยวกับกรณีชาวต่างชาติมีพฤติการณ์น่าสงสัยเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน ให้สถาบันการเงิน 
ส่งข้อมูลมายัง ปปง. หรือไม่ โดยหากมีกฎหมายดังกล่าว ขอข้อมูลผลลัพธ์การด าเนินการ ในรอบ ๓ ปี
ล่าสุด 

- นายวสวรรธน์  พวงพรศรี กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียด UN Sanction List จ านวน ๑๘๖ ค าสั่ง  
๒. ขอเอกสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน  

หน่วยงานมีการด าเนินการเป็นอย่างไร รวมทั้ง มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

- นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กรรมาธิการ ขอเอกสารดังนี้ 
๑. ขอข้อมูลรายงานงบการเงินของกองทุน ปปง. พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

และความเห็นของผู้สอบบัญชี 
๒. ขอข้อมูลร่างกฎหมายที่ ปปง. มีแผนในการด าเนินการ 

 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิาร 
 - การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับนอมินี (Nominee) เห็นว่ากรณีเบื้องต้นท่ีหน่วยงานควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูล คือ บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ร้อยละ ๕๑ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ร้อยละ ๔๙  
และมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ ท้ังนี้ ในร่างกฎหมายที่หน่วยงานอยู่ระหว่างการแก้ไขดังกล่าว เสนอให้
หน่วยงานมีอ านาจในการตรวจสอบกรณีนอมินี (Nominee) ดังกล่าว 

 

 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๗ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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